



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน

เรื่อง เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ ยื่นเอกสารและประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
(สอบสัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน  
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์

ตามประกาศกรมปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้แจ้งเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ  
เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่ง  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน  
ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  
การแพทย์ปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ยื่นเอกสารและสถานที่ประเมิน  
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ไปแล้ว นั้น

เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19  
(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการระบาดของโรค จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง  
ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้กรมปศุสัตว์จึงขอเลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่ ยื่นเอกสาร  
และประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงาน  
พัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ตำแหน่ง  
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ ของกรมปศุสัตว์ ตามประกาศ  
ดังกล่าวข้างต้น โดยเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนด เนื่องจากยังไม่สามารถทราบสถานการณ์ได้ว่ารัฐบาลจะมีการ  
พิจารณายกระดับมาตรการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรนา 2019 อย่างไรบ้าง อนึ่ง กรมปศุสัตว์จะแจ้งประกาศให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔  
ว่าในช่วงเวลานั้นจะสามารถดำเนินการกำหนดวัน เวลา สถานที่ ยื่นเอกสารและประเมินความเหมาะสม  
กับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ต่อไปได้หรือไม่ โดยจะพิจารณาจากการดำเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา  
จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของช่วงระยะเวลานั้น ๆ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสรวิศ ธานีโต)

อธิบดีกรมปศุสัตว์

ประธานกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ